

Hà Nội, ngày *M* tháng *N* năm 2019**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Thứ trưởng Lê Hải An
tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày
24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ**

Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2019, Đồng chí Lê Hải An - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN). Cùng dự hội nghị về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Đại diện 10 cơ sở đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP&AN. Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh trình bày, 11 ý kiến đại diện của các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đào tạo, ý kiến của các cơ quan chức năng thuộc Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương. Các ý kiến nhất trí cao với báo cáo trung tâm, đồng thời đi sâu làm rõ, nhấn mạnh một số nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Về kết quả thực hiện Đề án: Các đại biểu đã nhất trí và khẳng định Đề án đã đạt được những kết quả quan trọng. Qua 5 năm thực hiện, đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, đoàn kết tốt; chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, có trình độ đạt chuẩn góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà trường.

Để triển khai, thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành Trung ương đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học tạo hành lang pháp lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

Đề án đã thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ, ngành Trung ương, các địa phương và các cơ sở giáo dục đào tạo được giao nhiệm vụ. Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng lên, về số lượng tính đến hết năm 2020 đã đào tạo tổng số 4.358 chỉ tiêu đạt 48,2% mục tiêu của Đề án.

Các cơ sở giáo dục đào tạo đã tích cực đổi mới nội dung, chương trình, quy trình đào tạo sát thực tiễn hơn, các nội dung mới được bổ sung, cập nhật vào chương trình đào tạo; trong đó, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học; giảm những nội dung lý thuyết mang tính hàn lâm, tăng thời lượng các nội dung thực hành, thực tập, thảo luận. Tăng thời lượng khối kiến thức nghiệp vụ để học viên có nhiều thời gian rèn luyện phương pháp giảng dạy đáp ứng được nhiệm vụ sau tốt nghiệp.

Đội ngũ giảng viên giảng dạy có trình độ đạt chuẩn, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; kỹ năng sư phạm cao, phương pháp dạy học có nhiều đổi mới hướng vào phát huy năng lực của người học, tích cực tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ.

Cơ sở vật chất, giảng đường, thao trường, bãi tập, nơi ăn ở của học viên khang trang. Công tác bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ đào tạo được kịp thời, đúng quy định.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Lê Hải An đã biểu dương những thành tích của các cơ sở đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP&AN đã đạt được trong thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ những năm vừa qua.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện Đề án các đại biểu cũng nhất trí còn có những hạn chế cần phải khắc phục, đó là:

Đề án chưa đạt đủ số lượng tuyển sinh theo mục tiêu đặt ra, số lượng giáo viên đào tạo ngắn hạn 6 tháng chưa được đào tạo văn bằng 2 tại các địa phương còn nhiều, tính đến hết năm 2020 mới đào tạo được 4.358 học viên/ 9.000 giáo viên trong đó:

- Đào tạo giáo viên, giảng viên GDQPAN trình độ đại học (hệ chính quy 4 năm) chỉ tiêu đã tuyển là 1.734 học viên (đã tốt nghiệp: 379 học viên; đang học: 1.355 học viên)

- Đào tạo văn bằng 2 (hệ 18 tháng và 24 tháng) chỉ tiêu đã tuyển là 1.561 học viên (đã tốt nghiệp: 1.496 học viên; đang học: 65 học viên)

Việc phân bổ kinh phí và hướng dẫn thực hiện còn chậm, công tác bảo đảm một số mặt chưa theo kịp sự phát triển của điều kiện kinh tế, xã hội.

Công tác phối hợp, chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương với Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án còn thiếu đồng bộ. Công tác tuyên truyền, thu hút học sinh đào tạo dài hạn giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh của các tỉnh, các Sở giáo dục và

đào tạo, cơ sở đào tạo chưa tốt dẫn đến chưa thu hút được giáo viên, học sinh vào học, nhiều địa phương tuyển sinh không đủ chỉ tiêu được giao.

Công tác tuyển chọn, cử giáo viên đi đào tạo vẫn bằng 2 của một số địa phương chất lượng chưa cao. Giáo viên được cử đi đào tạo nhiều đồng chí thiếu cố gắng, năng lực thực hành cũng như việc vận dụng lý luận vào thực tiễn chưa sát; thể lực, kỹ thuật bắn súng, phương pháp giảng dạy, kỹ năng sinh hoạt tập thể, hoạt động phong trào còn hạn chế.

Quy trình, nội dung, chương trình đào tạo một số nội dung còn trùng lặp, chưa liên thông giữa các bậc học, có nội dung chưa sát thực tế. Việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có thời điểm chưa kịp thời. Công tác bảo đảm cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, nơi ăn, nghỉ của học viên của một số cơ sở đào tạo chưa đáp ứng đúng tiêu chuẩn quy định. Việc phân bổ kinh phí và hướng dẫn thực hiện còn chậm, công tác bảo đảm một số mặt chưa theo kịp sự phát triển của điều kiện kinh tế, xã hội.

Những hạn chế trên đã làm ảnh hưởng tới chất lượng công tác đào tạo giáo viên, giảng viên, tới tiến độ hoàn thành các mục tiêu của Đề án.

Về kiến nghị của các Đại biểu tại Hội nghị. Bộ Giáo dục và Đào tạo, xin tiếp thu toàn bộ những kiến nghị của các cơ quan, đơn vị. Các ý kiến liên quan đến các bộ, ngành Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp cùng giải quyết.

Các đại biểu đều nhất trí đề nghị Thủ tướng ban hành Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên, giảng viên GDQPAN đến năm 2025 (*Thay thế Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên, giảng viên GDQPAN đến năm 2020*).

Những ý kiến liên quan đến các điều kiện bảo đảm cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh như: Rà soát nội dung, chương trình đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo trình tài liệu, cơ sở vật chất, kinh phí bảo đảm cho đào tạo... Bộ Giáo dục và Đào tạo xin tiếp thu và phối hợp với các bộ, ngành bảo đảm kịp thời tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đào tạo triển khai tổ chức thực hiện.

Về công tác phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các bộ, ban ngành Trung ương, địa phương cần chặt chẽ hơn trong triển khai thực hiện Đề án. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu.

Về sơ, tổng kết công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, định hướng, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo, các địa phương hàng năm báo cáo kết quả đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh. Bộ sẽ tiến hành sơ kết hai năm rưỡi một lần và tổng kết việc thực hiện Đề án vào năm 2025.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành liên quan, các địa phương, cơ sở giáo dục đào tạo một số nội dung sau:

1. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương:

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo chặt chẽ các bộ, ban, ngành Trung ương; Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp trong phối hợp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án. Báo cáo Chính phủ đầu tư kinh phí xây dựng các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đã có quyết định thành lập và hệ thống thao trường bãi tập; bổ sung đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP&AN.

2. Đối với Thủ tướng Chính phủ:

Đề nghị cho phép Bộ Giáo dục và Đào tạo kéo dài thời gian thực hiện Đề án đến năm 2025 để hoàn thành các mục tiêu của Đề án và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh của các cơ sở.

3. Bộ Quốc phòng:

Phối hợp cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, đổi mới quy trình, nội dung, chương trình đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các cơ sở giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật, vũ khí vật liệu nổ, đội ngũ giảng viên để đào tạo có chất lượng.

4. Bộ Tài chính:

Tiếp tục bảo đảm kịp thời kinh phí cho số học viên hiện đang đào tạo tại các cơ sở. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị Bộ Tài chính thẩm định, tiếp tục phân cấp ngân sách đào tạo khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý phê duyệt gia hạn đến năm 2025 để hoàn thành các mục tiêu của Đề án.

5. Bộ Nội vụ:

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề trong xây dựng kế hoạch chỉ tiêu, gửi đi đào tạo và tuyển dụng học viên tốt nghiệp ngành giáo dục quốc phòng và an ninh làm giáo viên, giảng viên, đáp ứng nhu cầu biên chế, tổ chức.

6. Bộ Công an:

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, giáo trình dạy học (phần liên quan đến nội dung an ninh). Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai và thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

7. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội:

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh, có chính sách ưu tiên tuyển dụng học viên tốt nghiệp tại các cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm giáo viên tại các cơ sở dạy nghề trực thuộc.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Chỉ đạo Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành xác định biên chế, hướng dẫn ưu tiên tuyển dụng học viên tốt nghiệp ngành giáo dục quốc phòng và an ninh làm giáo viên, giảng viên tại các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch tuyển sinh đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở địa phương theo quy định.

9. Các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo GV, GV GDQP&AN:

Quản triệt và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Đề án; tuyển sinh đúng quy chế; triển khai đổi mới quy trình, nội dung, chương trình đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh; thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có số lượng đủ, chất lượng đạt chuẩn theo quy định; cùng với các cơ quan chức năng của Bộ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo; tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

Trân trọng thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo để các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP&AN biết và phối hợp thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, LĐTB và XH;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Các sở GD&ĐT;
- Các đại biểu dự Hội nghị;
- Lưu: VT, Vụ GDQPAN.

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Viết Lộc